

กำหนดการดำเนินงานโครงการพิเศษ 2/2564

วัน/เดือน/ปี	รายละเอียด	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
4 ม.ค. 65	วันแรกของการเรียนการสอน		นศ. เข้ากลุ่มไลน์ ตามลิ้งค์ http://line.me/ti/g/a2bKKSUsJ7
6 ม.ค. 65	อบรมการใช้ระบบโครงการพิเศษ ออนไลน์		
7 - 27 ม.ค. 65	นักศึกษาลงทะเบียนขอสอบหัวข้อโครงการพิเศษ ในระบบโครงการพิเศษ	นักศึกษาต้องส่งเอกสาร บธค.07 ภายใน 5 วันทำการหลังสอบเสร็จ <i>(ไม่เกินวันที่ 2 ก.พ. 65)</i>	ในกรณีที่นักศึกษาไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด นักศึกษาจะต้องถอนรายวิชาโครงการพิเศษ (กรณีมีการเขียนคำร้องจะมีผลในการ พิจารณาเกรด)
27 ม.ค. 65	วันสุดท้ายของการสอบหัวข้อโครงการพิเศษ		
28 มี.ค. 65	วันสุดท้ายของการเข้าสู่ระบบโครงการพิเศษ เพื่อขอสอบความก้าวหน้าโครงการพิเศษ (จะต้องหลังจากสอบหัวข้อ โครงการพิเศษ 45 วันไปแล้ว)	นักศึกษาต้องส่งเอกสาร บธค.08 ภายใน 5 วันทำการหลังสอบเสร็จ <i>(ไม่เกินวันที่ 1 เม.ย. 65)</i>	ในกรณีที่นักศึกษาไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด นักศึกษาจะต้องเขียนคำร้องเพื่อขอให้เจ้าหน้าที่เปิดระบบให้ (กรณีมีการเขียนคำร้องจะมีผลในการพิจารณาเกรด)
28 มี.ค. 65	วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยไม่คิดหน่วยกิต		
12 เม.ย. 65	วันสุดท้ายของการเข้าสู่ระบบโครงการพิเศษ เพื่อขอสอบป้องกันโครงการพิเศษ (จะต้องหลังจากสอบก้าวหน้า โครงการพิเศษ 10 วันไปแล้ว)	นักศึกษาต้องส่งเอกสาร บธค.09 ภายใน 3 วันทำการหลังสอบเสร็จ <i>(ไม่เกินวันที่ 19 เม.ย. 65)</i>	ในกรณีที่นักศึกษาไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด นักศึกษาจะต้องเขียนคำร้องเพื่อขอให้เจ้าหน้าที่เปิดระบบให้ (กรณีมีการเขียนคำร้องจะมีผลในการพิจารณาเกรด)
22 เม.ย. 65	วันสุดท้ายของการส่งเล่มโครงการพิเศษฉบับสมบูรณ์ พร้อมใบรับรอง โครงการพิเศษเพื่อเสนอให้คณบดีลงนาม (ในกรณีที่รูปแบบเล่มโครงการ พิเศษฉบับสมบูรณ์ไม่ถูกต้องตามคู่มือ คณะจะไม่ดำเนินการรับเล่มเพื่อ ดำเนินการในขั้นตอนต่อไป)	นักศึกษาต้องส่งเล่มโครงการพิเศษฉบับสมบูรณ์ พร้อมใบรับรองโครงการ พิเศษ จำนวน 1 เล่ม	ในกรณีที่นักศึกษาไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด การพิจารณาเกรดจะได้ไม่เกินเกรด B+
6 พ.ค. 65	วันสุดท้ายของการแนบไฟล์ เล่มโครงการพิเศษฉบับสมบูรณ์ เข้าสู่ระบบ โครงการพิเศษออนไลน์	นักศึกษาต้องแนบไฟล์เล่มโครงการพิเศษฉบับสมบูรณ์ <u>พร้อมใบรับรองโครงการพิเศษ</u> ลงในระบบ	ในกรณีที่นักศึกษาไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด การพิจารณาเกรดจะได้ไม่เกินเกรด B+
20 พ.ค. 65	วันสุดท้ายของการอนุมัติไฟล์แนบในระบบ	อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการพิเศษ เป็นผู้ตรวจสอบไฟล์แนบ และอนุมัติ ไฟล์แนบในระบบ ในกรณีที่นักศึกษาดำเนินการถูกต้องทุกขั้นตอน ระบบ จะขึ้นว่า "จบรายวิชาโครงการพิเศษ"	กรณีตรวจสอบไฟล์แนบไม่ถูกต้อง จะมีผลในการพิจารณาเกรด

หมายเหตุ

บธค.06 เอกสารคำร้องทั่วไป

บธค.07 เอกสารรายงานผลการสอบหัวข้อโครงการพิเศษ

บธค.08 เอกสารรายงานผลการสอบความก้าวหน้าโครงการพิเศษ

บธค.09 เอกสารรายงานผลการสอบป้องกันโครงการพิเศษ